

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 17/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; kết quả khảo sát địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; một số nội dung công tác cán bộ. Dự hội nghị có các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Tỉnh ủy thống nhất với nội dung sửa đổi, bổ sung trong Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX do Văn phòng Tỉnh ủy đề xuất nhằm thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy trong tình hình hiện nay. Sau khi sửa đổi, bổ sung một số nội dung, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX còn 26 điều, giảm 1 điều so với Quy chế làm việc số 08-QC/TU ngày 3/1/2020.

Trên cơ sở kết quả khảo sát địa điểm tổ chức Đại hội đại

biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận và thống nhất địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX tại Nhà Văn hóa lao động tỉnh do có nhiều ưu điểm hơn Trung tâm hội nghị tỉnh như: khuôn viên rộng, thoáng, đẹp, thuận tiện cho trang trí Đại hội và phương tiện ra vào, dừng đỗ xe, không ảnh hưởng đến lưu thông của người dân trong thời gian diễn ra Đại hội. Cơ sở vật chất mới được xây dựng, chất lượng tốt, bảo đảm yêu cầu tổ chức Đại hội. Các phòng họp, tổ chức thảo luận, phòng truyền thống, phòng báo chí, khánh tiết, trưng bày, phòng y tế đáp ứng được yêu cầu.

Phát biểu tại hội nghị, đồng

chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thời gian tự nay cho đến lúc tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX còn rất nhiều nhiệm vụ cần triển khai thực hiện; trong đó trước mắt phải cần nhắc, tính toán kỹ lưỡng thời gian di chuyển kho sách và các phòng, ban của Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh đang tạm bố trí tại Nhà Văn hóa lao động tỉnh để bảo đảm cơ sở vật chất tổ chức Đại hội. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Văn phòng Tỉnh ủy làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh thống nhất tiến độ hoàn thiện công trình Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh để chuyển kho sách và các phòng, ban

của Thư viện về vị trí mới xây dựng; phải xác định được thời gian cụ thể để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy quyết định. Ngoài ra, cần tiếp tục rà soát làm rõ thêm các điều kiện liên quan; phát huy trách nhiệm của Liên đoàn Lao động tỉnh - đơn vị quản lý Nhà Văn hóa lao động tỉnh và thành phố Thái Bình trong việc chỉnh trang đô thị khu vực tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh; chỉnh trang khuôn viên Nhà Văn hóa lao động tỉnh, trang trí khánh tiết, bố trí khu vực đỗ xe và các công trình phụ trợ hợp lý.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận và quyết định một số nội dung công tác cán bộ.

ĐÀO QUYÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 17/6, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp UBND và cho ý kiến về phương án thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu cơ quan hành chính tỉnh Thái Bình. Theo đó, hướng chính của khu quy hoạch nhìn ra phía sông Trà Lý. Về công trình và lối vào, bố trí 2 cổng chính: cổng thứ nhất dành cho Tỉnh ủy và các ban Đảng, cổng thứ hai dành cho UBND tỉnh và các sở, ngành chức năng; đồng thời bố trí 1 lối vào cho người dân tiếp cận từ đường nội bộ phía Đông Bắc khu đất để thuận tiện cho nhân dân đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và không ảnh hưởng đến các khối nhà trong khu cơ quan hành chính.

Về giao thông, đã thiết kế 2 trục giao thông chính bảo đảm giao thông thông suốt trong nội khu. Vị trí Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh được bố trí tại khối đất của tòa nhà khối kinh tế.

Quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị mới Nam Phú Xuân có mục tiêu quy hoạch xây dựng khu đô thị mới theo tiêu chí đô thị loại I, gồm các công trình nhà ở, dịch vụ thương mại và công trình công cộng với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng

44,27ha, dân số dự kiến 7.000 người.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, những điều chỉnh của đơn vị tư vấn về phương án thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu cơ quan hành chính tỉnh Thái Bình so với lần báo cáo trước đã tương đối phù hợp. Đồng chí lưu ý một số vấn đề để đơn vị tư vấn nghiên cứu điều chỉnh thêm liên quan đến bãi đỗ xe, không sử dụng nền đất gạch ngậm phía sau. Bãi đỗ xe tăng 1 về cơ bản dùng làm chỗ đỗ xe công vụ, xe của cán bộ, công nhân viên chức bố trí để ngoài trời. Về giao thông, cần bố trí thêm lối đi, đường lối vào cần mở rộng. Quy mô các phòng họp nên thiết kế hợp lý

với công năng sử dụng. Về quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị mới Nam Phú Xuân, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, đây phải là một khu đô thị hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển của cả nước, xứng tầm đô thị loại I. Đồng chí đề nghị quy hoạch phải phù hợp với quy hoạch tổng thể xã Phú Xuân, có sự thống nhất giữa trung tâm hành chính của xã với các công trình công cộng. Khu đô thị phải có giao thông trực chính, giao thông kết nối. Về quy đất ở, cần bố trí hợp lý diện tích khu nhà biệt thự, nhà liền kề, khu nhà ở xã hội, nhà ở thương mại cao tầng. Giao Sở Xây dựng rà soát hệ thống thoát nước, cao độ nền của khu đô thị.

MINH NGUYỄN

GIAO BAN KHỐI DÂN VẬN TỈNH

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 17/6, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban khối Dân vận tỉnh để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trong tam 6 tháng cuối năm 2020. Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh. Vận động nhân dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, tích cực xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, tham gia thực hiện các hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực, chủ động, tự giác tham gia phòng, chống dịch Covid-19; tuyên truyền và giám sát việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chú trọng củng cố tổ chức, phát triển đoàn viên, hội viên. Quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và các phong trào thi đua yêu nước. Hướng dẫn cơ

sở triển khai đăng ký xây dựng mới các mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; đồng thời tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình hiệu quả và có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư...

Tại buổi hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ thêm một số kết quả đạt được; đồng thời đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm gắn với từng đơn vị cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2020.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả các đơn vị thành viên trong khối đã đạt được trong 6 tháng đầu năm; đồng thời chỉ rõ những hạn chế, yếu kém cần khắc phục trong thời gian tới. Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị trong khối chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng nhân dân, nhất là ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến đời sống và những vấn đề bức xúc của người

dân. Tiếp tục tổ chức quán triệt đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của trung ương, đặc biệt là những văn bản mới liên quan đến đời sống, quyền lợi của nhân dân gắn với triển khai thực hiện các nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như: Nghị quyết số 07 về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019 - 2025 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 09 về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030... Quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội sau đại hội đảng các cấp, đặc biệt là các xã sau sáp nhập. Tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước hướng đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các ngành, các cấp phải triển khai quyết

ANH ĐÀO

TÍCH TỤ TRÊN 22.000HA...

(Tiếp theo trang 1)

với diện tích trên 6.100ha tiếp tục được triển khai thực hiện hiệu quả; chăn nuôi sau bệnh dịch tả lợn châu Phi tiếp tục có bước phục hồi thế hướng an toàn, bền vững. Tổng sản

lượng thủy sản ước đạt 120.432 tấn, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2019. Đến nay, toàn tỉnh đã tích tụ được trên 22.000ha đất nông nghiệp để sản xuất hàng hóa quy mô lớn gắn với

tiêu thụ nông sản. Hầu hết các mô hình tích tụ hiệu quả hơn từ 1,5 - 2 lần so với sản xuất thông thường. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện quyết liệt, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Tại buổi giám sát, các đại

biểu đã trao đổi về khó khăn, giải pháp khắc phục để xây dựng thương hiệu gạo Thái Bình; giải pháp tái đàn lợn sau bệnh dịch tả lợn châu Phi và giảm giá thịt lợn hiện nay; việc triển khai thực hiện đề án phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019 - 2025 và những

tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm về an toàn thực phẩm, về xe quá tải phải mất để ở một số địa phương...

Tại buổi giám sát, đại diện Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh đã tiếp thu một số đề xuất, kiến nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng hợp trình kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

Tập huấn kiến thức vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy nông nghiệp

Sáng ngày 17/6, Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương) tổ chức khai mạc lớp tập huấn vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy cơ khí nông nghiệp cho 70 học viên là các hộ chủ máy nông nghiệp xã Tiến Đức (Hưng Hà).

động cơ và cách vận hành bảo đảm an toàn, tiết kiệm nhiên liệu và hạn chế hỏng hóc của một số loại máy gặt đập liên hoàn, máy làm đất, máy bơm nước... Sau học lý thuyết, các học viên được giảng viên hướng dẫn thực hành, trực tiếp giải đáp, xử lý những tình huống thường xảy ra khi vận hành máy cơ khí nông nghiệp. Đây là lớp tập huấn vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy cơ khí nông nghiệp thứ 22/82 lớp

tập huấn do Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp tổ chức trong năm 2020. Mục đích của các lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức khoa học kỹ thuật giúp cho nông dân đầu tư, khai thác máy cơ khí nông nghiệp hiệu quả, đạt năng suất lao động cao và có thể tự tạo việc làm mới từ dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa máy cơ khí.

KHẮC ĐUẤN

CÔNG AN HUYỆN ĐÔNG HƯNG Làm rõ các đối tượng liên quan đến vụ án mạng tại xã Đông Xuân

Ngày 15/6, Công an huyện Đông Hưng cho biết đơn vị đã xác định và tiến hành tạm giữ hình vụ 7 đối tượng liên quan đến vụ hãm giết xảy ra đêm ngày 6/6/2020 tại xã Đông Xuân (Đông Hưng) làm anh Vũ Xuân Hòa, sinh năm 1992, xã Thái Xuyên (Thái Thụy) tử vong.

Các đối tượng gồm: Hoàng Văn Lộc, sinh năm 1992, xã Đông La (Đông Hưng); Trần Thị Xuyên, sinh năm 1997; Phạm Đình Nam, sinh năm 1997; Phạm Xuân Hệ, sinh năm 1997, cùng trú tại xã Đông Xá (Đông Hưng); Phạm Đức Trọng, sinh năm 2002; Vũ Đức Mạnh và Hoàng Thế Vinh, cùng sinh

năm 2002, đều trú tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Trong đó, Hoàng Thế Vinh được xác định là người trực tiếp dùng dao đâm vào sườn trái, gây thủng phổi, đứt động mạch chủ dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Sau khi gây án, các đối tượng liên quan đã bỏ trốn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Đông Hưng đã xác minh, vận động các đối tượng ra đầu thú. Hiện cơ quan Công an đang tiến hành điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.

NGUYỄN TÙNG

QUỲNH PHỤ Biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu

Sáng ngày 17/6, huyện Quỳnh Phụ tổ chức hội nghị kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28/6; tổng kết 5 năm thực hiện Đề án 281 của Chính phủ; biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu huyện Quỳnh Phụ 5 năm (2015 - 2020).

Những năm qua, công tác gia đình được huyện Quỳnh Phụ quan tâm, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Nhiều phong trào thi đua yêu nước được lồng ghép với công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình. Toàn huyện có trên 200 điểm tin cậy tại cộng đồng hỗ trợ phòng, chống bạo lực gia đình. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng. Năm 2019, huyện Quỳnh Phụ có 42 gia đình văn hóa tiêu biểu được tỉnh, các sở, ngành và huyện tuyên dương, khen thưởng.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Đề án 281 của Chính phủ về "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập

đến năm 2020" huyện Quỳnh Phụ đã tạo điều kiện về kinh phí cho các cấp hội tổ chức triển khai học tập, tạo chuyển biến về nhận thức của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân về phong trào học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Toàn huyện đã mở 318 lớp tập huấn công tác khuyến học với 28.620 người tham dự, viết trên 500 tin, bài khuyến học, phát 865 lượt trên Đài TTTH huyện và hệ thống truyền thanh cơ sở, mở 2.637 lớp tập trung tâm học tập cộng đồng các địa phương thu hút trên 300.000 lượt người theo học. Quỳnh Phụ hiện có 83,8% gia đình được công nhận gia đình học tập, 1.040 dòng họ, 248 thôn, tổ dân phố, 203 đơn vị đăng ký xây dựng các mô hình học tập hiệu quả, tổng số quỹ khuyến học trên 16,7 tỷ đồng.

Tại hội nghị, ban tổ chức đã trao tặng cho 134 mô hình học tập tiêu biểu huyện Quỳnh Phụ 5 năm (2015 - 2020), 38 gia đình văn hóa tiêu biểu toàn huyện năm 2019.

MINH HƯNG

KỶ HỌP THỨ CHÍN...

(Tiếp theo trang 1)

hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty. Đối tượng áp dụng là các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp.

Với 92,34% đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, Quốc hội chính thức thông qua dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đề điều. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đề điều gồm 3 Điều. Cụ thể, Điều 1 quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai; Điều 2 quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đề điều; Điều 3 quy định về hiệu lực thi hành.

Tiếp chương trình làm việc buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thỏa thuận quốc tế.

Buổi chiều, các vị đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Đầu tư (sửa đổi). Dự thảo Luật được thông qua có 7 Chương, 77 Điều quy định về hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam ra nước ngoài. Luật áp dụng đối với nhà đầu tư và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Phạm vi sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng được thông qua cơ bản chỉ tập trung sửa đổi những nội dung của nhóm chính sách lớn theo tư trình của Chính phủ về: nguyên tắc cơ bản trong hoạt động đầu tư xây dựng; quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng công trình có thời hạn trên đất có quy hoạch chậm triển khai; phân loại dự án đầu tư xây dựng; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị; thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng; giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng...

Tiếp đó, các vị đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi).

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Một số tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Ban Pháp chế, HĐND tỉnh thông báo kế hoạch và quyết định thành lập đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri của các sở, ngành và UBND huyện, thành phố trả lời tại kỳ họp thứ 10.

Cũng tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận một số vấn đề liên quan đến giải pháp nâng cao chất lượng các hoạt động tiếp xúc cử tri, giám sát, chất vấn. Các đại biểu cũng nêu một số nội dung cử tri quan tâm để chất vấn tại kỳ họp như: quản lý đất đai, quản lý môi trường, nước sạch, tiến độ thực hiện các dự án, lĩnh vực y tế, giáo dục, quốc phòng, an ninh...

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực phụ trách hoạt động của HĐND tỉnh đề nghị tổ trưởng, tổ phó các tổ đại biểu HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh chuẩn bị nội dung phát biểu, chất vấn tại kỳ họp. Việc lựa chọn nội dung chất vấn phải là những vấn đề cử tri quan tâm, có địa chỉ, vụ việc cụ thể. Người chất vấn và người trả lời chất vấn phải đi thẳng vào vấn đề chất vấn. Đồng chí giao Ban Pháp chế, HĐND tỉnh chuẩn bị tài liệu tổng hợp việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ chín của các sở, ngành, địa phương để Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát trước kỳ họp thứ 10. Trong kỳ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, Thường trực HĐND tỉnh sẽ đề nghị các sở, ngành có liên quan cùng dự hội nghị tiếp xúc để trả lời những vấn đề cử tri quan tâm. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực phụ trách hoạt động của HĐND tỉnh đề nghị các bộ phận, đơn vị phối hợp chuẩn bị chu đáo tài liệu, hậu cần để nâng cao chất lượng kỳ họp.



Chung tay phòng, chống dịch Covid-19

Đường dây nóng: 1800 9402 - 027.3831.398

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 17/6, số người nhiễm Covid-19 tại 215 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã gần 8,3 triệu người và hơn 446.400 người tử vong. Mỹ, Brazil, Nga, Ấn Độ và Anh vẫn là những quốc gia có số người nhiễm cao trên thế giới.



Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của người nghi nhiễm Covid-19.

Tính đến 18 giờ ngày 17/6, Việt Nam có thêm một bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới. Bệnh nhân số 335 là nam, 24 tuổi, có địa chỉ tại huyện Đại Tú, tỉnh Thái Nguyên, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Cả nước đã có 325/335 bệnh nhân nhiễm Covid-19 được điều trị khỏi, hiện chỉ còn 10 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế, đa số bệnh nhân có sức khỏe ổn định. Bệnh nhân nam phi công người Anh đã có những tiến triển tích cực, có thể gọi điện trở chuyển về bạn bè.

Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến 16 giờ ngày 17/6, Thái Bình không có thêm người nhiễm và nghi nhiễm Covid-19 mới. 29/30 bệnh nhân nhiễm Covid-19 ghi nhận tại Thái Bình đã được điều trị khỏi, chỉ còn 1 bệnh nhân đang tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Phổi Thái Bình vẫn là 3 người. Bên cạnh đó, 49 chuyên gia nước ngoài vẫn đang được cách ly, theo dõi sức khỏe tại khách sạn Diệu Linh (Vũ Thư), tình hình sức khỏe ổn định.

Tổng số mẫu đã xét nghiệm trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 17/6 vẫn là 3.914 mẫu, trong đó Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương thực hiện xét nghiệm 884 mẫu, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện 3.030 mẫu.

HOÀNG LANH

SỞ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

<p>SỞ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786</p>	<p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: x-small;">TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH:</p> <p>0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885</p>
---	---